

Số - BC/ĐU

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khoá X "Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" trong tình hình mới

Thực hiện Công văn số 12-CV/BTCĐU, ngày 17/3/2025 của Ban Tổ chức Đảng ủy Chính phủ báo cáo tổng kết Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư. Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khoá X "Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" trong tình hình mới tại Đảng bộ Tổng công ty cụ thể như sau:

I. Đặc điểm, tình hình Đảng bộ

1. Mô hình tổ chức Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN

Toàn Đảng bộ Tổng công ty hiện nay có 55 cơ sở đảng trực thuộc (trải dài từ Bắc vào Nam), trong đó: có 01 Đảng ủy được thí điểm giao một số quyền cấp trên cơ sở (*trực thuộc có 18 cơ sở đảng*), 46 đảng bộ cơ sở và 08 chi bộ cơ sở; 770 chi bộ trực thuộc; 13 đảng bộ bộ phận; 8.152 đảng viên (*tính đến tháng 12/2024*); có 36/55 tổ chức cơ sở đảng trong công ty cổ phần (trong đó 24 công ty cổ phần vốn nhà nước chi phối, 10 công ty cổ phần không chi phối và 02 công ty cổ phần đã thoái hết vốn nhà nước).

Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN nhiệm kỳ 2020-2025 hiện nay là 33 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 10 đồng chí; Thường trực Đảng ủy có 02 đồng chí (*Bí thư Đảng ủy là Chủ tịch HĐTV, 01 Phó Bí thư Đảng ủy là Tổng giám đốc, đang xem xét, báo cáo để bổ sung Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty*); các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ đều giữ các vị trí chủ chốt trong bộ máy quản lý, điều hành Tổng công ty (Thành viên HĐTV, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban TCCB).

Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Tổng công ty: Văn phòng Đảng ủy (04 Đ/c chuyên trách); Ban Tổ chức Đảng ủy (05 Đ/c chuyên trách); Ban Tuyên giáo Đảng ủy (04 Đ/c chuyên trách); Cơ quan UBKT Đảng ủy (04 Đ/c chuyên trách).

2. Về tổ chức Công đoàn

Công đoàn ĐSVN là Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn LĐVN (hoạt động như một công đoàn ngành nghề trong toàn quốc); được thành lập tại 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có sử dụng lao động trong ngành ĐSVN. Cơ quan Công đoàn ĐSVN tổ chức theo mô hình 03 Ban (Ban Tổ chức – Kiểm tra; Ban

Nghiệp vụ và Văn phòng) từ 01/01/2022. Hiện Công đoàn ĐSVN đang quản lý, chỉ đạo: 99 đầu mối trực thuộc, trong đó có: 02 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 97 công đoàn cơ sở. Tính đến 31/12/2024 Công đoàn ĐSVN có 23.706 đoàn viên.

Ban Chấp hành Công đoàn Đường sắt Việt Nam khóa XVI (nhiệm kỳ 2023-2028) có 31 đồng chí; BTV có 09 đồng chí; UBKT có 09 đồng chí. Công đoàn ĐSVN hiện có 35 cán bộ công đoàn chuyên trách, trong đó có 05 cán bộ do doanh nghiệp trả lương.

3. Về tổ chức Đoàn Thanh niên

Đoàn Thanh niên Tổng Công ty ĐSVN trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính Phủ (theo QĐ số 1214-QĐ/TWĐTN-TCKT ngày 06/3/2025); hiện có 46 cơ sở đoàn trực thuộc, trong đó: 01 Đoàn cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở (với 13 cơ sở trực thuộc); Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở: 45 đơn vị (38 Đoàn cơ sở, 07 chi đoàn cơ sở); Tổng số 380 chi đoàn với 3.945 đoàn viên, thanh niên. Ban Thường vụ Đoàn gồm 05 đồng chí (hiện tại có 03 đồng chí); Ủy ban Kiểm tra Đoàn gồm 05 đồng chí (hiện tại có 02 đồng chí).

II. Kết quả thực hiện

1. Công tác quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 18-KL/TW

Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 10 - CT/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về “*Nội dung sinh hoạt chi bộ*”, Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành Chỉ thị số 02-CT/ĐU về “*Cải tiến và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ*” và Hướng dẫn số 04-HD/ĐU của Đảng ủy Tổng công ty, Quyết định số 91-QĐ/ĐU về thành lập Ban chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty để thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc và duy trì thực hiện trong toàn Đảng bộ; Ban Tổ chức đảng ủy đã ban hành Hướng dẫn số 31-HD/TCĐU hướng dẫn các bước triển khai thực hiện. Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện ở cơ sở mình đến các chi ủy, chi bộ từng đảng viên thực hiện hiệu quả. Hằng năm đều có sơ kết đánh giá, kịp thời có các biện pháp chỉ đạo khắc phục các tồn tại.

Thực hiện Kết luận số 202-KL/ĐUK ngày 02/11/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số vấn đề nâng cao sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn số 20-HD/ĐUK, ngày 21/01/2019 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ.

2. Kết quả thực hiện việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

2.1. Nhận thức của cấp ủy và đảng viên về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng và chi bộ; ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ:

Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành văn bản số 374-CV/ĐU, ngày 08/11/2018 chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong đó

tập trung các nội dung:

- Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư; hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương và Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK, ngày 27/9/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW về “*nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ*”.

- Các cấp ủy tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình theo NQ Trung ương 4 khóa XI, XII vào sinh hoạt chi bộ (đặc biệt nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa").

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên đối với việc chấp hành chế độ sinh hoạt chi bộ và lấy kết quả sinh hoạt chi bộ để làm căn cứ đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm.

Ban hành Hướng dẫn số 13-HD/ĐU, ngày 12/02/2019 về hướng dẫn đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ trong đó đưa ra các tiêu chí đánh giá như: Đảm bảo tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ; công tác chuẩn bị sinh hoạt chi bộ; Tổ chức sinh hoạt chi bộ đồng thời đưa ra phương pháp đánh giá, các mức chất lượng sinh hoạt chấm điểm để các đơn vị triển khai thực hiện theo hàng tháng.

2.2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp

Sau khi tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp, Đảng ủy Tổng công ty đã chỉ đạo các cấp ủy xây dựng phân công cụ thể các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ phụ trách các Chi bộ, trên cơ sở đó cùng sinh hoạt, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các đảng viên qua đó đạt được các nội dung quan trọng sau:

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp từ đó nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng và chi bộ, về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đây là một trong những biện pháp quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

- Chế độ sinh hoạt chi bộ có tiến bộ rõ rệt: các chi bộ có cấp ủy viên đến dự đã chuẩn bị tốt nội dung, tổ chức sinh hoạt nghiêm túc; việc điều hành của bí thư, cấp ủy viên được nâng lên. Trong sinh hoạt, đã phát huy tính dân chủ, trí tuệ của tập thể, các đảng viên đã tích cực tham gia thảo luận xây dựng nghị quyết của chi bộ. Cán bộ, đảng viên dự sinh hoạt chi bộ đều phấn khởi, tin tưởng, vào sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp. Qua đó góp phần xây dựng Đảng, chuyên môn và các đoàn thể vững mạnh, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

- Nội dung sinh hoạt phong phú, thiết thực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở đơn vị. Các chi bộ đã bám sát hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và của cấp trên, chuẩn bị đầy đủ nội dung, chương trình, thời gian và lựa chọn hình thức sinh hoạt phù hợp. Trước khi sinh hoạt các chi bộ đều tổ chức quán triệt nghị quyết, chỉ thị, chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản hướng dẫn của cấp trên; thông tin tình hình quốc tế, trong nước và đơn vị. Nội dung thông tin được chọn lọc bảo đảm tính thiết thực, bám sát

định hướng của Thông tin sinh hoạt chi bộ do Ban Tuyên giáo Truyền thông Tổng công ty phát hành. Nhiều chi bộ có cách làm hay, hiệu quả, lựa chọn và phân công cấp ủy viên có trình độ, kinh nghiệm, tổng hợp tóm tắt thông tin và khả năng truyền đạt tốt để báo cáo trước chi bộ. Vì vậy đã thu hút được sự quan tâm của đảng viên.

- Hình thức sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng được đổi mới tích cực. Đã phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, tạo được không khí cởi mở, chân thành để mọi cán bộ, đảng viên bày tỏ chính kiến, nguyện vọng và những sáng kiến, kinh nghiệm thiết thực. Những vấn đề có ý kiến khác nhau chi bộ đều thảo luận, trao đổi thẳng thắn, dân chủ; cấp ủy lắng nghe và tiếp thu ý kiến hoặc làm rõ những nội dung cần thiết mà đảng viên còn đang băn khoăn trước khi biểu quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của chi bộ. Đồng thời báo cáo với cấp ủy cấp trên những đề xuất, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và quần chúng (không thuộc thẩm quyền giải quyết của chi bộ) để được chỉ đạo, giải quyết kịp thời.

- Phương pháp, cách thức tiến hành sinh hoạt chi bộ chuyển biến tích cực theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; triển khai có hiệu quả sinh hoạt chuyên đề. Công tác chuẩn bị sinh hoạt chi bộ của cấp ủy được chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong các buổi sinh hoạt chi bộ đều gắn nội dung kiểm điểm nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2.3. Kết quả việc củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ chi ủy viên

- Đảng ủy Tổng công ty đã chỉ đạo cấp ủy trực thuộc thường xuyên thực hiện rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ chi ủy viên, đảm bảo sự phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, bổ sung, kiện toàn nhân sự chi ủy theo quy định, đảm bảo số lượng và chất lượng. Tổ chức quy trình bầu bổ sung chi ủy viên theo đúng nguyên tắc Đảng, đảm bảo tính dân chủ, khách quan. Việc lựa chọn đội ngũ chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực công tác, khả năng điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chi bộ giao. Cải thiện rõ rệt về năng lực quản lý, chỉ đạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công việc. Góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, thúc đẩy sự phát triển của cơ quan, đơn vị, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

- Từ năm 2018 đến nay Đảng ủy Tổng công ty đã tổ chức được 7 lớp hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đảng, kỹ năng cho chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ (tổng cộng có 552 cán bộ theo học). Nội dung tập huấn được cập nhật theo hướng thiết thực, bám sát nhiệm vụ thực tiễn của chi bộ. Phương pháp tập huấn đổi mới, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, giúp chi ủy viên nâng cao kỹ năng quản lý, lãnh đạo.

2.4. Việc chấp hành chế độ sinh hoạt Đảng theo Điều lệ Đảng (đánh giá theo từng loại hình chi bộ)

- Sau khi chi bộ ban hành nghị quyết, kết luận, phân công thực hiện nghị quyết, các đảng viên trong chi bộ nghiêm túc triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công. Ban chi ủy, bí thư chi bộ tạo điều kiện để đảng viên được phân công hoàn thành nhiệm vụ, định kỳ kiểm tra, động viên các cá nhân, tổ chức, bộ phận

thực hiện nhiệm vụ. Cần phát huy vai trò trách nhiệm cá nhân đi đôi với phát huy sức mạnh của từng tổ chức và của cả tập thể để hoàn thành nhiệm vụ chi bộ đề ra.

- Việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên thực hiện nghị quyết của chi bộ được chú trọng; có chi bộ phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên đạt 90%, nhưng có chi bộ chỉ đạt 20%, tính bình quân có trên 65% đảng viên được phân công nhiệm vụ, so với trước đây tăng lên 25%. Việc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của đảng viên hàng tháng được tiến hành thường xuyên hơn thông qua việc báo cáo kiểm điểm của đảng viên thực hiện nhiệm vụ chi bộ giao tháng trước.

- Việc thực hiện quy trình sinh hoạt tại các chi bộ luôn bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ; thời gian sinh hoạt được duy trì; nội dung sinh hoạt được chuẩn bị kỹ lưỡng, theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả gắn với tình hình thực tiễn ở cơ sở. Tại các buổi sinh hoạt, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên có chuyển biến rõ nét, tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt trung bình đạt từ 85 - 90%. Trong sinh hoạt, cấp ủy các chi bộ chủ động triển khai các vấn đề trọng tâm, thảo luận và ban hành các nghị quyết thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Việc tự chấm điểm theo phiếu đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ hàng tháng được các chi bộ triển khai nghiêm túc với số điểm trung bình đạt từ 90 - 95 điểm. Nhờ thực hiện nghiêm túc về đánh giá, chất lượng các buổi sinh hoạt chi bộ đã từng bước được nâng lên, các chi bộ đều coi trọng đổi mới nội dung sinh hoạt theo hướng thiết thực gắn với thực tiễn của đơn vị, trên cơ sở bám sát vào Tài liệu sinh hoạt chi bộ hàng tháng của Đảng ủy Tổng công ty, tiến hành chọn lọc những thông tin nổi bật của đất nước, của Tổng công ty, để đưa vào cuộc họp. Nhờ phát huy tốt tính dân chủ, nên đã khơi dậy và phát huy được trí tuệ của đảng viên trong chuẩn bị và phát biểu ý kiến, thảo luận. Nhiều chi bộ đã ban hành được các nghị quyết bám sát công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo nhiệm vụ SXKD.

2.5. Về sinh hoạt chi bộ

a) Sinh hoạt định kỳ

Đảng ủy Tổng công ty luôn xác định việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ thường kỳ hàng tháng là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ hiện nay. Theo Hướng dẫn số 20-HD/ĐUK, ngày 21/01/2019 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ đã nêu rõ 05 nội dung đánh giá, chấm điểm một buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ đạt chất lượng gồm: đảm bảo tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ; công tác chuẩn bị sinh hoạt chi bộ; tổ chức sinh hoạt chi bộ; thực hiện nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng; kết quả lãnh đạo thực hiện kết luận hoặc nghị quyết của chi bộ.

Ngay sau kết thúc phiên sinh hoạt, chi bộ, chi ủy tiến hành chấm điểm (đối với những chi bộ có ít đảng viên, không có chi ủy thì chi bộ chấm và thống nhất kết quả; đối với chi bộ có chi ủy thì chi ủy chấm, thống nhất kết quả và báo cáo với chi bộ tại buổi sinh hoạt kế tiếp). Việc chấm điểm nghiêm túc, khách quan, dân chủ, trung thực; phản ánh thực chất chất lượng của buổi sinh hoạt chi bộ. Các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Tổng công ty căn cứ Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW và các Hướng dẫn, Quy định của Đảng ủy Tổng công ty ban hành tiêu chí cụ thể chấm điểm, đánh

giá chất lượng sinh hoạt đối với từng loại hình chi bộ trực thuộc theo các mức độ (*tốt, khá, trung bình, kém*), từ đó lấy kết quả nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm. Sau khi có kết quả chấm điểm, chi bộ báo cáo kết quả sinh hoạt chi bộ trong tháng với cấp ủy cấp trên trực tiếp, cụ thể: các chi bộ trực thuộc đảng ủy thì báo cáo với đảng ủy cơ sở hoặc đảng ủy bộ phận; các chi bộ cơ sở báo cáo với cấp ủy cấp huyện qua ban tổ chức cấp ủy.

b) Sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề

Trong sinh hoạt, các chi bộ đã chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và thời gian sinh hoạt chuyên đề cho phù hợp với tình hình, đặc điểm của mỗi loại hình chi bộ. Để sinh hoạt chuyên đề đạt chất lượng, chi ủy, bí thư chi bộ đã chuẩn bị tốt nội dung sinh hoạt và phân công đảng viên chuẩn bị nội dung để báo cáo trước chi bộ (nội dung chuyên đề phải được chi ủy thông qua). Nội dung chuyên đề sinh hoạt là những vấn đề cụ thể, thiết thực, liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ để thảo luận, bàn biện pháp chỉ đạo. Tùy theo kết quả của buổi sinh hoạt chuyên đề, chi bộ ra nghị quyết, kết luận chuyên đề để tổ chức thực hiện; nếu trong buổi sinh hoạt chuyên đề còn nhiều vấn đề phải cân nhắc, chưa thể kết luận thì người chủ trì nên gợi mở một số vấn đề để đảng viên tiếp tục nghiên cứu.

Chất lượng sinh hoạt chuyên đề đã có chuyển biến rõ nét. Tỷ lệ chi bộ thực hiện đúng quy định về sinh hoạt chuyên đề đạt 50,71%, trong đó: Loại hình chi bộ là đơn vị sự nghiệp, các công ty cổ phần Tổng công ty chi phối đạt 60,5%; các đơn vị Tổng công ty góp vốn không chi phối chỉ đạt 40%.

2.6. Phương pháp, cách thức tiến hành sinh hoạt chi bộ

* Công tác chuẩn bị:

Trước khi chuẩn bị sinh hoạt chi bộ, bí thư, chi ủy đã thực hiện tốt các bước chuẩn bị như: trao đổi với lãnh đạo đơn vị để nắm sâu thêm một số công việc cần triển khai, họp cấp ủy để thống nhất nội dung, thời gian sinh hoạt chi bộ và phân công nhiệm vụ cho chi ủy viên chuẩn bị. Bí thư chi bộ và ban chi ủy chuẩn bị kỹ báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đã đề ra và dự kiến những nội dung mà chi bộ cần lãnh đạo thực hiện cho kỳ tới; kiểm điểm trách nhiệm cá nhân đảng viên được phân công thực hiện nhiệm vụ của chi bộ và dự kiến phân công nhiệm vụ tiếp theo cho đảng viên.

* Nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng:

- Báo cáo kiểm điểm kết quả thực hiện:

Rà soát nghị quyết của chi bộ đã đề ra để đánh giá, đối chiếu với tình hình thực tế để rút ra nguyên nhân kết quả đạt được, những hạn chế, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm của từng đảng viên được phân công khi thực hiện nghị quyết của chi bộ.

- Đề ra những nội dung lãnh đạo của chi bộ kỳ tới:

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết kỳ trước, nhiệm vụ chính trị kỳ tới, tình hình của chi bộ để đưa ra những nội dung chi bộ lãnh đạo kỳ tới cho phù hợp (có những nội dung tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kỳ trước, có những nội dung phải điều chỉnh, có những việc mới cần bổ sung). Việc lựa chọn những vấn đề để chi bộ bàn bạc thảo luận và ra nghị quyết những vấn đề trọng tâm cần thiết, không dàn trải.

Bí thư chi bộ, ban chi ủy đã tranh thủ ý kiến tham gia của lãnh đạo chuyên môn, các tổ chức đoàn thể thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ, những đảng viên của chi bộ am hiểu lĩnh vực cần bàn để chuẩn bị báo cáo, làm tăng chất lượng chuẩn bị báo cáo của chi ủy.

** Kết quả thực hiện sinh hoạt chi bộ:*

- Số lần sinh hoạt định kỳ của chi bộ theo qui định của Điều lệ bình quân là 10,5/12 lần/năm, đạt 90%.

- Gần 60% chi bộ ấn định được lịch sinh hoạt cố định vào một ngày hoặc một khoảng thời gian nhất định trong tháng (đầu tháng, giữa tháng hoặc cuối tháng), sai lệch 1-2 ngày làm việc; trước đây rất ít chi bộ thực hiện được việc này, do chưa có qui định. Còn lại 40% chi bộ không ấn định được thời gian sinh hoạt cố định do đặc thù Công ty cổ phần SXKD khó khăn hoặc phân tán, làm ban kíp,...

- Hầu hết bí thư, ban chi ủy có thông báo lịch sinh hoạt chi bộ đến đảng viên trước ngày họp từ 3-5 ngày, đạt được 80%, còn lại thông báo trước từ 1-2 ngày.

- Các cuộc họp được được báo cáo trước cấp ủy lịch để bố trí cán bộ theo dõi và chỉ đạo.

- Thực hiện tốt qui định về sinh hoạt chi bộ, số đảng viên bình quân dự họp đều đạt trên 2/3; số đảng viên làm việc phân tán, lưu động thực hiện theo đúng qui định, vắng mặt không quá 3 kỳ liên tiếp.

2.7. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên về sinh hoạt chi bộ

Hàng năm, các cấp ủy tập trung chỉ đạo, thực hiện các nội dung: xây dựng và ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát; xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát cho từng quý. Công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào các nội dung: Thực hiện nhiệm vụ SXKD, đảm bảo ATGTĐS, thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp; việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của các cấp; việc sinh hoạt chi bộ, cấp ủy theo quy định, việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại của Đảng; việc khắc phục những tồn tại, khuyết điểm đã được chỉ ra sau các cuộc kiểm tra, giám sát,...

Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp ủy đảng quan tâm, việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng cơ bản bám sát chương trình, kế hoạch xây dựng. UBKT các cấp phát huy tính chủ động trong nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện hàng quý, năm, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Đảng.

Theo báo cáo của các cấp ủy, tỷ lệ chi bộ được kiểm tra về sinh hoạt hằng năm đạt tỷ lệ 80%. Đa phần các đơn vị sự nghiệp và các công ty cổ phần có vốn chi phối của Tổng công ty thực hiện tốt. Các đơn vị công ty cổ phần Tổng công ty không chi phối tỷ lệ rất thấp nhiều đơn vị không tiến hành kiểm tra.

III. Đánh giá chung

1. Ưu điểm:

- Từ khi triển khai thực hiện Kết luận số 202-KL/ĐUK, ngày 02/11/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các văn bản của Trung ương về “Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Đảng ủy TCT ĐSVN đã nghiêm túc triển khai thực hiện bằng các giải pháp cụ thể bằng các văn bản chỉ đạo, đã tạo bước chuyển biến rõ rệt trong nhận thức của cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng trong sinh hoạt chi bộ. Các chi bộ đã bám sát mục tiêu, quán triệt đến mọi đảng viên, làm rõ hơn về vị trí, vai trò, chức năng và nhiệm vụ của chi bộ. Vì vậy, đã phân biệt rõ tính chất hội nghị chi bộ và hội nghị chuyên môn (trước đây thường hay lẫn lộn, đan xen), tính lãnh đạo của chi bộ được nâng cao. Tinh thần đấu tranh, tự phê bình và phê bình của đảng viên tốt hơn trước (do chủ trì hội nghị phát huy tính dân chủ, gọi mở thảo luận tốt hơn, do chú ý hơn đến việc phân công công tác cho từng đảng viên nhiệm vụ cụ thể để kiểm điểm trước chi bộ). Đặc biệt, ở một số chi bộ đã có một bước đột phá mới về nội dung, hình thức sinh hoạt do tổ chức được các buổi sinh hoạt chuyên đề, các buổi tham quan, dã ngoại về nguồn,...

- Các chi bộ cơ bản đã thực hiện sinh hoạt theo đúng qui định Điều lệ Đảng một lần/tháng; một số chi bộ ấn định lịch sinh hoạt chi bộ vào một ngày hoặc một khoảng thời gian nhất định trong tháng. Các chi bộ thực hiện đúng các nội dung trong hướng dẫn, từ khâu chuẩn bị nội dung họp, điều hành cuộc họp, đến kết luận hoặc ra nghị quyết, triển khai thực hiện nghị quyết...

- Trước khi chuẩn bị sinh hoạt chi bộ, bí thư, chi uỷ đã thực hiện tốt các bước chuẩn bị như: trao đổi với lãnh đạo đơn vị để nắm sâu thêm một số công việc cần triển khai, họp cấp uỷ để thống nhất nội dung, thời gian sinh hoạt chi bộ và phân công nhiệm vụ cho chi uỷ viên chuẩn bị.

- Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp uỷ các cấp, của đảng viên trong việc thực hiện nề nếp sinh hoạt chi bộ theo đúng Điều lệ Đảng. Thực hiện đúng các nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt Đảng, thể hiện qua việc thảo luận, quyết định các công việc của chi bộ, những vấn đề liên quan đến trách nhiệm và nghĩa vụ của đảng viên; nâng cao hơn ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên. Do vậy đã giảm bớt sự độc thoại trước kia trong sinh hoạt chi bộ, đảm bảo được 3 tính chất trong sinh hoạt chi bộ (lãnh đạo, giáo dục, chiến đấu).

- Gắn việc thực hiện cải tiến nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt của chi uỷ, bí thư, được chú ý hơn và chất lượng được nâng cao, công tác tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng, của đảng viên được cụ thể hóa trong quy

định của Đảng uỷ Tổng công ty, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ tương đối cao (đạt 90%).

- Các đồng chí bí thư và chi uỷ viên đều được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, được quan tâm trong việc bồi dưỡng, đào tạo để nâng cao trình độ mọi mặt.

- Cấp uỷ các cấp đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo, kiểm tra duy trì thực hiện cải tiến và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát chi bộ hàng tháng, quý, năm.

- Thực hiện tốt sinh hoạt chi bộ đã góp phần nâng cao nhận thức về mọi mặt cho đảng viên, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

2. Nhược điểm, tồn tại và nguyên nhân:

Vẫn còn một số chi uỷ viên và bí thư chi bộ:

- Chưa thực sự tâm huyết và nhận thức chưa đầy đủ về tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong thực hiện: sinh hoạt chưa đủ kỳ; chuẩn bị nội dung sinh hoạt sơ sài, mang tính hình thức; chưa nghiên cứu sâu về công tác xây dựng Đảng. Vì vậy nội dung sinh hoạt thiếu tập trung vào những vấn đề trọng tâm của chi bộ trong từng thời kỳ, còn nặng về công tác chuyên môn...

- Trong điều hành sinh hoạt chi bộ còn lúng túng, không quan tâm đến việc gợi ý cho đảng viên tham gia thảo luận, làm cho cuộc họp độc thoại, nhàm chán; cuối buổi họp không có kết luận rõ ràng từng vấn đề.

- Việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên chưa thực sự được quan tâm hoặc nếu có cũng mang tính hình thức, không cụ thể, không kiểm điểm công việc thực hiện để báo cáo trước chi bộ. Các đồng chí cấp uỷ viên được phân công nhiệm vụ thiếu kiểm tra, đôn đốc dẫn đến đảng viên không làm cũng không sao.

- Công tác triển khai văn bản của cấp trên đến cán bộ, đảng viên, quần chúng có nơi còn mang tính hình thức, thiếu thiết thực, hiệu quả, không đảm bảo thời gian (thường triển khai chậm so với kế hoạch của cấp trên), thậm chí có nơi không làm cũng báo cáo. Vẫn còn một số chi uỷ viên không dành thời gian để nghiên cứu trước tài liệu, đọc nguyên văn các tài liệu hoặc sao gửi dẫn đến hiệu quả thấp.

- Vẫn còn một số chi bộ ghép (mặc dù đã hạn chế nhiều để xóa) sinh hoạt chi bộ còn chưa đều, còn lúng túng trong việc xác định nhiệm vụ chính trị của chi bộ. Việc ghi chép sổ sách, biên bản một số chi bộ thực hiện chưa đúng qui định, không phản ánh rõ ràng, đầy đủ nội dung sinh hoạt.

- Ý thức của một số đảng viên trong sinh hoạt chưa cao, tham gia sinh hoạt để cho có mặt, không chú ý theo dõi, ghi chép qua loa, chiếu lệ; tinh thần tự phê bình và phê bình chưa thực hiện thường xuyên. Trong sinh hoạt vẫn còn tình trạng né nang, né tránh, ngại va chạm, không dám phát biểu chính kiến, cá biệt có một số đảng viên nhiều kỳ không tham gia phát biểu ý kiến.

- Ở một vài nơi, công tác kiểm tra, giám sát còn rất hạn chế, chủ yếu là đưa ra chương trình, kế hoạch kiểm tra nhưng khi thực hiện vẫn mang tính hình thức, đối

phó dẫn đến không phát hiện những vụ việc tiêu cực để xử lý kịp thời ngay từ khi mới phát sinh từ chi bộ.

** Nguyên nhân:*

- Bí thư chi bộ và chi uỷ viên chủ yếu làm công tác chuyên môn, ít có thời gian đầu tư vào công tác Đảng. Cán bộ Đảng cấp cơ sở và trên cơ sở theo quy định mới đều kiêm nhiệm 98% vì vậy không có thời gian nghiên cứu văn bản của Đảng, và công tác kiểm tra giám sát không duy trì được thường xuyên.

- Nhiều chi bộ các đơn vị vận tải, cầu đường, xây dựng... đảng viên làm việc phân tán, ban kíp nên việc triển khai chỉ thị, nghị quyết còn chậm, hiệu quả thấp.

- Doanh nghiệp sau cổ phần hóa nhiều đơn vị làm ăn khó khăn hoặc thua lỗ; người lao động, trong đó có đảng viên không có việc làm, thu nhập không ổn định; lãnh đạo, cấp ủy thay đổi liên tục, sinh hoạt chi bộ duy trì thiếu đều đặn; Nguồn phát triển Đảng thiếu, do người lao động còn lo công ăn việc làm, không thiết tha phấn đấu vào Đảng, hạn chế tuyển lao động mới..... là những khó khăn thách thức cho một số tổ chức Đảng trong doanh nghiệp (đặc biệt là doanh nghiệp cổ phần nhà nước chiếm dưới 50% vốn điều lệ).

3. Bài học kinh nghiệm:

Thứ nhất, cần chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy chi bộ, nhất là đồng chí Bí thư chi bộ cơ sở thông qua việc lựa chọn những đảng viên có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe, nhiệt tình với công tác, có khả năng tập hợp, quy tụ được cán bộ, đảng viên ở đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ hai, chi uỷ, trước hết là bí thư chi bộ phải chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt chi bộ, xác định và chọn những việc cụ thể thiết thực liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và quyền lợi của đảng viên, quần chúng, những vấn đề bức xúc, nổi cộm; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để đưa ra thảo luận, bàn biện pháp khắc phục. Mỗi đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và bí thư chi bộ phải nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong sinh hoạt chi bộ, giữ gìn đoàn kết thống nhất, tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong các buổi sinh hoạt và thực hiện tốt nhiệm vụ được chi bộ phân công. Kịp thời biểu dương, động viên những đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhắc nhở, giúp đỡ những đảng viên còn tồn tại những mặt hạn chế, khuyết điểm.

Thứ ba, thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, nâng cao trình độ về công tác Đảng cho đội ngũ bí thư, phó bí thư, cấp ủy chi bộ; chỉ đạo các cấp ủy Đảng tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc các chi bộ chấp hành tốt việc tự chấm điểm theo phiếu đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ hằng tháng; coi đây là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng hằng năm.

Thứ tư, gắn trách nhiệm cá nhân với tập thể, người đứng đầu cấp ủy và trách nhiệm của cấp ủy viên cấp trên trực tiếp được phân công dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ.

Thứ năm, tính dân chủ phải được phát huy trong sinh hoạt Đảng, làm cho tư tưởng của mọi cán bộ, đảng viên đều thông suốt, tạo điều kiện cho đảng viên nói thẳng, nói thật, coi buổi sinh hoạt chi bộ giống buổi sinh hoạt tư tưởng.

Thứ sáu, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành nền nếp chế độ sinh hoạt; việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy cấp dưới và chi bộ, nhất là nội dung chuẩn bị của chi ủy; sổ sinh hoạt chi ủy, chi bộ.

IV. Đề xuất kiến nghị với Trung ương

- Sau đại hội nên biên soạn cẩm nang nghiệp vụ công tác Đảng dưới dạng hỏi đáp với kích thước nhỏ gọn và nội dung cô đọng để trang bị cho cấp ủy viên các cấp.

- Hiện nay “Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” đang được áp dụng triển khai mạnh mẽ. Ban Tổ chức Trung ương nên xem xét có quy định về sinh hoạt chi bộ theo hình thức trực tuyến.

- Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu ban hành qui định chế độ phụ cấp trách nhiệm cho đội ngũ bí thư chi bộ.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khoá X *"Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ"* trong tình hình mới tại Đảng bộ Tổng công ty.

Nơi nhận:

- Đảng ủy Chính phủ (b/c);
- Thường trực Đảng ủy TCT;
- Các Cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng;
- Các đảng ủy trực thuộc;
- Lưu VP, TCĐU.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

Hoàng Gia Khánh

